

[TP.HCM](#) là một thành phố năng động, sôi động với vô số hoạt động vui chơi, giải trí dành cho cả người dân địa phương và du khách. Vào những dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ, thành phố này lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ những công viên giải trí hiện đại, các khu du lịch sinh thái đến những khu phố văn hóa, TP.HCM luôn có gì đó đặc biệt để bạn khám phá. Dưới đây là 12 điểm đến không thể bỏ qua mà [Sài Gòn Review](#) gợi ý để bạn và gia đình có những phút giây thư giãn và vui vẻ.

## Khám Phá 12 Điểm Đến Vui Chơi, Giải Trí Tại TP.HCM Vào Cuối Tuần Và Dịp Lễ

### 1. Nhà Thờ Đức Bà



Nhà Thờ Đức Bà hay còn gọi là Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, là một trong những công trình kiến trúc nổi bật và mang tính biểu tượng của [TP.HCM](#). Được xây dựng từ năm 1877 và hoàn thành vào năm 1880, nhà thờ này là một trong những nhà thờ lớn nhất Việt Nam và là di tích lịch sử gắn liền với sự phát triển của thành phố.

Nhà Thờ Đức Bà được thiết kế theo phong cách kiến trúc Romanesque kết hợp với Gothic, với điểm nhấn là hai tháp chuông cao vút, mỗi tháp cao 58 mét, và mặt tiền hướng về phía công viên 30/4. Toàn bộ vật liệu xây dựng nhà thờ, từ gạch đỏ cho đến kính màu, đều được nhập khẩu từ Pháp, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo và bền vững với thời gian.

### 2. Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Hội trường Thống Nhất, là một trong những di tích lịch sử quan trọng và nổi tiếng nhất tại [TP.HCM](#). Dinh Độc Lập không chỉ là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của Việt Nam mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa bình và độc lập của dân tộc.



Dinh Độc Lập có kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống Á Đông. Tòa nhà chính cao 4 tầng với mặt tiền được thiết kế theo hình chữ "Công" (工) - tượng trưng cho con người, cộng đồng và sự phát triển. Mặt trước của dinh được trang trí bằng những hoa văn và họa tiết đậm chất văn hóa Việt Nam.

Dinh Độc Lập đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, đặc biệt là vào ngày 30/4/1975 khi chiếc xe tăng của quân Giải phóng miền Nam húc đổ cổng chính của dinh, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Việt Nam và sự thống nhất đất nước.

### **3. Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh**



Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh (War Remnants Museum) là một trong những bảo tàng nổi tiếng và quan trọng nhất tại [TP.HCM](#), nơi lưu giữ những hiện vật và tài liệu quý giá về cuộc chiến tranh Việt Nam. Được thành lập vào năm 1975, bảo tàng này không chỉ là nơi ghi lại những đau thương và mất mát mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và nhân đạo.

Bảo tàng tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM, với diện tích rộng lớn và được chia thành nhiều khu vực triển lãm khác nhau. Tòa nhà chính của bảo tàng gồm ba tầng, mỗi tầng trưng bày các chủ đề khác nhau về cuộc chiến tranh Việt Nam và những tác động mà nó gây ra.

Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh không chỉ là nơi lưu giữ lịch sử mà còn là nơi truyền tải những thông điệp về hòa bình, nhân đạo và sự đau khổ mà chiến tranh gây ra. Đây là nơi mà du khách, cả trong và ngoài nước, có thể đến để hiểu rõ hơn về những mất mát mà Việt Nam đã trải qua và cũng là nơi tôn vinh những nỗ lực của toàn dân tộc trong việc gìn giữ hòa bình.

#### **4. Chợ Bến Thành**

Chợ Bến Thành là một trong những biểu tượng văn hóa và thương mại lâu đời nhất của [TP.HCM](#), đồng thời là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách ghé thăm thành phố. Nằm ngay trung tâm Quận 1, chợ Bến Thành không chỉ là nơi mua sắm sầm uất mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử và đời sống hàng ngày của người dân [Sài Gòn](#).

Có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 17, ban đầu chỉ là một khu chợ nhỏ nằm gần sông [Sài Gòn](#). Sau nhiều lần di dời và cải tạo, đến năm 1912, chợ Bến Thành mới chính thức được xây dựng tại vị trí hiện tại. Với tuổi đời hơn 100 năm, chợ đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Sài Gòn và trở thành một biểu tượng gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố.

Chợ Bến Thành nổi bật với lối kiến trúc cổ điển pha lẫn phong cách hiện đại. Mặt tiền của chợ có một tháp đồng hồ lớn, được xem là điểm nhấn đặc trưng và dễ nhận biết. Khu chợ bao gồm bốn cửa chính và 12 cửa phụ, mỗi cửa đều dẫn vào các khu vực bán hàng khác nhau, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm những mặt hàng mình cần.

## 5. Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ



Đường Nguyễn Huệ vốn là một trong những con đường cổ kính và lâu đời tại Sài Gòn, được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Năm 2015, con đường này được cải tạo và chính thức trở thành phố đi bộ đầu tiên của [TP.HCM](#). Với chiều dài khoảng 670 mét, nối từ Trụ sở Ủy ban Nhân dân [TP.HCM](#) đến Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ là không gian lý tưởng cho các hoạt động công cộng và giải trí.

Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ là nơi diễn ra nhiều hoạt động và sự kiện lớn của TP.HCM, đặc biệt là vào các dịp lễ hội như Tết Nguyên Đán, Giáng Sinh, và Quốc Khánh 2/9. Vào những ngày này, phố đi bộ thường được trang trí rực rỡ với hoa tươi, đèn lồng, và các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan.

Dù là ban ngày hay ban đêm, Đường Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ luôn tấp nập người qua lại, mang đến một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho bất kỳ ai đến tham quan. Con đường này không chỉ là nơi vui chơi giải trí mà còn là nơi để mỗi người cảm nhận và yêu thêm một [Sài Gòn](#) trẻ trung, hiện đại và không ngừng đổi mới.

## 6. Công Viên Nước Đầm Sen



Công Viên Nước Đầm Sen nằm trên đường Hòa Bình, Quận 11, trong tổng thể khu du lịch Đầm Sen, là một trong những công viên nước lớn nhất Việt Nam với diện tích rộng hơn 50.000 m<sup>2</sup>. Với vị trí thuận lợi, công viên rất dễ dàng tiếp cận từ trung tâm [TP.HCM](#), là điểm đến lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn trẻ.

Công Viên Nước Đầm Sen được trang bị đầy đủ các tiện ích như nhà hàng, quầy ăn nhanh, khu vực nghỉ ngơi, tủ đồ cá nhân, và hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi. Ngoài ra, công viên còn có đội ngũ nhân viên cứu hộ luôn túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt quá trình vui chơi.

Vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Giáng Sinh, và các ngày lễ khác Đầm Sen thường xuyên tổ chức các sự kiện và hoạt động giải trí đặc biệt. Các sự kiện này thường có các

màn trình diễn nghệ thuật, hoạt động vui chơi tương tác, và nhiều trò chơi thú vị, mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và khó quên.

## 7. Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

Suối Tiên nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ các câu chuyện dân gian, truyền thuyết và tín ngưỡng của Việt Nam. Khu [du lịch](#) được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực mang một chủ đề văn hóa và lịch sử riêng, tái hiện lại những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết như Sơn Tinh – Thủy Tinh, Lạc Long Quân – Âu Cơ, hay các câu chuyện về 12 con giáp.

Bên cạnh các công trình văn hóa, Suối Tiên còn là một thiên đường giải trí với hàng loạt trò chơi và hoạt động thú vị dành cho mọi lứa tuổi: Biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ, Tàu Lượn Siêu Tốc, Công Viên Cổ Tích, Nhà Ma – Địa Ngục 18 Tầng

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên cũng là nơi tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa lớn như Lễ hội Trái cây Nam Bộ, Lễ hội Phật Đản, và các hoạt động văn hóa truyền thống khác.

Những sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương mà còn là dịp để du khách quốc tế tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Với sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố văn hóa, tâm linh và giải trí, Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua khi đến [TP.HCM](#).

## 8. Hàm Thủ Thiêm



Ngoài vai trò là một công trình giao thông quan trọng, Hàm Thủ Thiêm còn trở thành địa điểm check-in hấp dẫn đối với giới trẻ và du khách. Khu vực xung quanh cửa hầm, đặc biệt

là phía Thủ Thiêm, là nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, sông Sài Gòn, và các tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn vào ban đêm.

Bên cạnh đó, khu vực này cũng là nơi lý tưởng để thưởng ngoạn hoàng hôn và chụp ảnh với phong nền là cầu [Sài Gòn](#), tòa nhà Landmark 81 và trung tâm Quận 1. Khung cảnh lãng mạn và yên bình của dòng sông kết hợp với những ánh đèn thành phố tạo nên một không gian tuyệt vời cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và khám phá.

## 9. Khu Chợ Lớn

Khu Chợ Lớn có lịch sử lâu đời, hình thành từ thế kỷ 18, khi người Hoa di cư đến Nam Bộ và định cư tại khu vực này. Ban đầu, Chợ Lớn chỉ là một khu chợ nhỏ, nơi người Hoa buôn bán các loại hàng hóa, từ lương thực, thực phẩm đến hàng thủ công mỹ nghệ. Qua thời gian, khu vực này phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa tại Việt Nam, và cái tên "[Chợ Lớn](#)" cũng dần trở thành biểu tượng của khu vực này.

Khu Chợ Lớn nổi bật với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn Trung Hoa, thể hiện qua các ngôi nhà cổ, đền chùa, và cửa hiệu truyền thống. Nhiều tòa nhà trong khu vực này có kiến trúc độc đáo với mái ngói cong, họa tiết trang trí tinh xảo, và các biển hiệu viết bằng chữ Hán. Các con phố tại Chợ Lớn luôn nhộn nhịp với người qua lại, những cửa hàng bán đầy đủ các loại hàng hóa từ thực phẩm, quần áo, đến đồ điện tử và trang sức.

Khu Chợ Lớn không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là nơi bảo tồn và phát huy văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa. Khu vực này có nhiều đền, chùa nổi tiếng, trong đó phải kể đến Chùa Thiên Hậu (Chùa Bà Thiên Hậu), Chùa Ông Bổn và Chùa Quan Âm. Đây là những công trình kiến trúc tâm linh có giá trị lịch sử, nghệ thuật cao, thu hút không chỉ người Hoa mà còn cả người Việt và du khách quốc tế đến tham quan và cúng bái.

## 10. Cầu Ánh Sao

Cầu Ánh Sao nằm ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh và tận hưởng không gian lãng mạn. Cầu Ánh Sao dài khoảng 170 mét, bắc qua hồ Bán Nguyệt, kết nối khu vực Crescent Mall và kênh đào của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Cầu được thiết kế chỉ dành riêng cho người đi bộ, tạo ra một không gian yên bình và thư thái cho du khách.

Điểm đặc biệt nhất của cầu Ánh Sao chính là hệ thống đèn LED được lắp đặt dọc theo mặt cầu và hai bên lan can. Vào ban đêm, những dải đèn LED này phát sáng rực rỡ, tạo ra hiệu ứng như những ngôi sao lấp lánh dưới chân người đi bộ. Cầu còn được trang bị hệ thống

phun nước với các tia nước mỏng từ hai bên lan can, kết hợp cùng ánh sáng LED, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như dải ngân hà giữa lòng thành phố.

## 11. Hồ Con Rùa



Hồ Con Rùa, tên chính thức là Công Trường Quốc Tế, được xây dựng vào thập niên 1960 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Tên gọi "Hồ Con Rùa" bắt nguồn từ việc thiết kế ban đầu của khu vực này có hình dạng giống một con rùa, với một đài phun nước lớn ở giữa và các bậc thang xung quanh dẫn xuống hồ nước.

Vào ban đêm, Hồ Con Rùa trở nên lung linh với ánh đèn từ các quán cà phê, nhà hàng xung quanh và từ đài phun nước. Đây là địa điểm tụ tập quen thuộc của người dân Sài Gòn, đặc biệt là giới trẻ. Vào các buổi tối và cuối tuần, khu vực này luôn đông đúc với những nhóm bạn trẻ đến để tán gẫu, ăn vặt, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng không khí trong lành. Xung quanh Hồ Con Rùa có nhiều quán ăn vặt nổi tiếng, nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn đường phố như bánh tráng trộn, bắp xào, và nhiều món ngon khác.

Ngoài ra, Hồ Con Rùa còn là địa điểm yêu thích của những người yêu thích [chụp ảnh](#). Với không gian đẹp mắt, từ đài phun nước đến những hàng cây xanh, đây là nơi lý tưởng để lưu lại những [khoảnh khắc đẹp](#) của thành phố.



## 12. Phố Tây Bùi Viện

[Phố Tây Bùi Viện](#) là một trong những khu phố sôi động và nổi tiếng nhất tại TP.HCM, đặc biệt là đối với du khách nước ngoài và những ai yêu thích cuộc sống về đêm. Nằm ở trung tâm Quận 1, Bùi Viện được ví như "Khu phố Tây" của Sài Gòn, với bầu không khí náo nhiệt, đa dạng văn hóa và những hoạt động giải trí không ngừng suốt cả đêm.

Hai bên đường là hàng loạt quán bar, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng bán đồ lưu niệm, tất cả đều rực rỡ ánh đèn và âm nhạc. Những âm thanh sôi động từ các quán bar, tiếng cười nói của du khách, cùng với những màn trình diễn nghệ thuật đường phố, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, vui tươi kéo dài đến tận khuya.

Bùi Viện nổi tiếng với sự đa dạng về văn hóa, nơi du khách từ khắp nơi trên thế giới tụ tập, giao lưu và trải nghiệm cuộc sống đêm tại Sài Gòn. Tại đây, bạn có thể thưởng thức nhiều loại ẩm thực quốc tế, từ pizza, burger, đến các món ăn truyền thống Việt Nam như phở, bún chả, và cả những món ăn đường phố đặc trưng. Hoặc tham gia vào những buổi biểu diễn nhạc sống tại các quán bar, thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật đường phố như xiếc, múa lửa, hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly bia lạnh tại một quán ven đường và ngắm nhìn dòng người qua lại.

TP.HCM là một thành phố sôi động và đa dạng với hàng loạt điểm vui chơi, giải trí và khám phá thú vị. Dù bạn muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, Sài Gòn luôn có điều gì đó để bạn khám phá. Hy vọng rằng danh sách 12 địa điểm trên sẽ giúp bạn có những giây phút vui vẻ và đáng nhớ khi ghé thăm thành phố này.